

Các Thắc Mắc Thường Được Hỏi Về Chương Trình Clear Alleys

Chương Trình Clear Alleys Là Gì?

Thành Phố Seattle đang hợp tác với các công ty đổ rác thải tại địa phương và các khách hàng ở downtown nhằm giảm bớt số lượng thùng rác tại các lề đường công cộng. Các mục tiêu của chương trình là phải:

- Tạo nên các khu vực thương mại sạch sẽ hơn và an toàn hơn
- Giảm thiểu những hành vi bất lịch sự và những hoạt động bất hợp pháp trong các ngõ hẻm
- Gia tăng sự thu hút ở các ngõ hẻm để người bộ hành có thể sử dụng
- Để lối ra vào ngõ hẻm tốt hơn cho các dịch vụ thương mại như giao hàng hóa và mở rộng hoạt động thương mại

Ai sẽ bị ảnh hưởng?

Quy Luật Mới Của Giám Đốc giới hạn việc để những thùng rác cố định trên các lối đi công cộng tại các khu vực Downtown, Belltown và Pioneer Square. Xin tham khảo bản đồ khu vực của chương trình. Chương trình này ảnh hưởng quý vị nếu cơ sở thương mại hoặc tòa chung cư của quý vị nằm trong những khu vực này và quý vị để thùng rác, thùng nhựa, hoặc bất cứ thùng chứa nào khác trên lối đi công cộng mà không có giấy phép sử dụng đường sá. Giấy phép sử dụng đường sá thường được Thành Phố cấp để tạm thời đặt những thùng chứa những vật liệu xây dựng hoặc hư hỏng (C&D) bị thải đi. Nếu quý vị không để thùng chứa trên lối đi công cộng hoặc nếu quý vị có giấy phép sử dụng đường sá cho các thùng chứa C&D của quý vị thì quy luật này không ảnh hưởng quý vị trực tiếp.

Khi nào những thay đổi cho việc đổ rác này sẽ xảy ra?

Bắt đầu vào tháng Tư năm 2009, quy luật này sẽ bắt đầu giới hạn việc để thùng chứa trong những khu vực dành riêng cho cơ sở thương mại ở Downtown, Belltown và Pioneer Square. Thành Phố sẽ có những hợp đồng đổ rác mới bắt đầu từ ngày 30 tháng Ba, 2009 để cung cấp cho những khách hàng bị ảnh hưởng những dịch vụ thay thế mới như túi rác đã trả tiền trước được đổ tối đa ba lần một ngày trong những khu vực này. Những khách hàng đổ rác sẽ được các cơ sở cung cấp dịch vụ mới liên lạc để thông báo những lựa chọn dịch vụ và kế hoạch chuyển tiếp vào tháng Hai năm 2009.

Có cách nào để được miễn khỏi yêu cầu mới này không?

Sẽ **không có trường hợp ngoại lệ nào được chấp nhận đối với việc để thùng rác ở các lối đi công cộng** trong phạm vi dành riêng cho cơ sở thương mại. Tuy nhiên, những thùng chứa dầu ăn đã sử dụng đáp ứng đủ các yêu cầu về sức khỏe công cộng và môi trường chắc chắn được miễn. Các trường hợp miễn trừ cũng có thể được SPU chấp nhận đối với đồ chứa các chất liệu sau đây:

- 1) Các xe đẩy rác được dán nhãn (32, 60 hoặc 90 gallon) có nắp đậy kín chứa vụn thức ăn/giấy dính thức ăn và rác cắt tỉa vườn tách riêng rẽ nếu không có sẵn chỗ chứa trên phạm vi sở hữu riêng như đã được thành phố xác nhận.
- 2) Các xe đẩy rác được dán nhãn (32, 60 hoặc 90 gallon) để chứa thủy tinh nếu không có sẵn chỗ chứa trên phạm vi sở hữu riêng như đã được thành phố xác nhận.
- 3) Các xe đẩy rác được dán nhãn (32, 60 hoặc 90 gallon) để chứa rác thải từ động vật nếu không có sẵn chỗ chứa trên phạm vi sở hữu riêng như đã được thành phố xác nhận.

Tất cả các khách hàng muốn được miễn khỏi xe chứa rác hữu cơ, thủy tinh và rác thải từ động vật và được chỗ chứa lâu dài trong các ngõ hẻm công cộng phải liên lạc với Seattle Public Utilities (Cơ Quan Tiện Ích Công Cộng Seattle). Việc thiếu chỗ chứa xe rác trên phạm vi sở hữu riêng cần phải được xác nhận. Tuổi của tòa nhà sẽ là một yếu tố để SPU có thể chấp nhận miễn trừ hay không vì tất cả các tòa nhà được xây dựng hoặc được tu sửa chính yếu sau năm 2000 đều đòi hỏi phải được thiết kế với chỗ để các thùng chứa rác tái chế và rác thải.

Tôi liên lạc ai để được miễn trừ?

Xin liên lạc Tom Gannon tại Seattle Public Utilities ở số (206) 684-3453 hoặc qua điện thư tại SPUClearAlleys@Seattle.Gov.

Kích cỡ của các túi rác trả tiền trước là gì và giá đổ rác cho những túi này là bao nhiêu?

Các túi chứa rác thải sẽ có hai cỡ: túi 33 gallon (rộng 33” dài 39”) giá \$5.00; và túi 15 gallon (rộng 24” dài 32”) giá \$3.50.

Các giới hạn trọng lượng cho những túi rác trả tiền trước là gì?

Giới hạn trọng lượng cho những túi 33 gallon là 40 pound và giới hạn trọng lượng cho những túi 15 gallon là 20 pound.

Làm thế nào để đặt túi rác được trả tiền trước?

Quý vị sẽ liên lạc trực tiếp với công ty đổ rác để đặt mua và giao túi rác. Nếu công ty đổ rác của quý vị là Cleanscapes, quý vị có thể liên lạc họ ở số (206) 250-7500 hoặc bằng cách ghé vào cleanscapes.com. Những khách hàng của Waste Management có thể ghé vào www.wmnorthwest.com/seattlecap hoặc gọi số (800) 592-9995, số chuyển tiếp 777.

Tôi phải trả bao nhiêu cho Chương Trình Clear Alleys?

Bảng này trình bày giá dịch vụ hàng tháng đối với một tài khoản đổ rác không có hợp đồng, đổ rác một lần mỗi tuần. Bảng này trình bày giá đổ rác hiện tại và giá cho các thùng rác lớn sẽ được áp dụng kể từ Ngày 30 Tháng Ba, 2009. Bảng này hoán chuyển khoảng 6 túi đầy cỡ 33 gallon thành một yard khối, giả sử 10% giảm thiểu ở lượng rác tạo ra và bao gồm các lệ phí dịch vụ tài khoản.

Giá Tiền Hàng Tháng

	Thùng rác lớn từ ngày y 1/1/09 – ngày 29/3/09	Thùng rác lớn từ ngày y 30/3/09 – ngày 31/12/09	Lựa Chọn Túi Rác Được Trả Tiền Trước
1 Yard Khối	\$ 117.72	\$ 149.00	\$ 131.66
3 Yard Khối	\$ 267.97	\$ 332.15	\$ 365.48
6 Yard Khối	\$ 464.72	\$ 606.90	\$ 716.21

Giá dành cho các tòa nhà gồm nhiều hộ gia đình được trình bày tương tự như bảng dành cho khách hàng đổ rác thương mại bên trên nhưng cơ cấu giá cả không giống. Thêm vào đó, dịch vụ túi rác được trả tiền trước là một hệ thống “trả tiền khi quý vị đổ rác”, vì vậy quý vị sẽ không bị tính tiền đối với những chỗ trống không sử dụng trong các thùng rác của quý vị như khi quý vị dùng thùng rác lớn. Hệ thống túi rác được trả tiền trước sẽ cho phép quý vị xác định những khả năng chuyển đổi rác khác và tiềm năng giảm bớt tiền cho hóa đơn của quý vị.

Đối với rác không vừa túi đã trả tiền trước thì sao?

Thẻ đổ rác sẽ có sẵn cho những đồ vật nặng ít hơn 60 pound và không thể bỏ lọt vào túi. Đối với những đồ vật lớn hơn, quý vị có thể xin được đổ đặc biệt. Xin liên lạc công ty đổ rác mới của quý vị.

Công ty đổ rác thải môi của tôi cũng sẽ là công ty kéo rác tái chế và rác thực phẩm của tôi phải không?

Các cơ sở thương mại có thể dùng bất cứ công ty đổ rác nào do họ chọn, nhưng không có thùng chứa rác nào của công ty có thể được để ở lối đi công cộng ngoại trừ khách hàng xin được miễn trừ đối với rác vụn thức ăn, thủy tinh hoặc rác thải từ động vật sau khi đã được thành phố xác nhận rằng chỗ chứa riêng không có sẵn.

Tôi có thể nhận lời khuyên về việc làm thế nào để tiết kiệm hóa đơn rác và quản lý rác thải ở đâu?

Để biết thông tin về việc làm thế nào để tiết kiệm tiền bằng cách giảm lượng rác và tái chế nhiều hơn, hãy liên lạc Resource Venture. Hãy ghé vào trang mạng của họ tại resourceventure.org hoặc liên lạc họ ở số (206) 343-8505 hoặc help@resourceventure.org.

Xin lưu ý rằng không có thay đổi nào trong các thay đổi này sẽ xảy ra trước ngày 30 tháng Ba, 2009 và sẽ không ảnh hưởng đến quý vị nếu quý vị để các thùng rác của quý vị trong phạm vi sở hữu riêng.